

THÔNG BÁO

Kết luận của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại buổi làm việc với Trung tâm Công báo và Tin học

Ngày 26/4/2021, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc đánh giá kết quả hoạt động Quý I và triển khai nhiệm vụ trong năm 2021 của Trung tâm Công báo và Tin học. Tham dự Hội nghị có Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức và toàn thể viên chức Trung tâm Công báo và Tin học.

Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Công báo và Tin học báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2021 và một số nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới; ý kiến phát biểu của viên chức Trung tâm, đồng chí Phạm Xuân Duệ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của tập thể viên chức Trung tâm Công báo và Tin học trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian qua, nhất là lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh. Trong đó, Trung tâm đã chủ động xây dựng và phối hợp triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Văn phòng UBND tỉnh năm 2021; tích cực nâng cao chất lượng, cập nhật kịp thời tin, bài, ảnh, video (tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước); cập nhật trên 2.091 văn bản điện tử có ký số của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới như: Chưa có nhiều bài viết chất lượng cao; đôi lúc thiếu thông tin có chiều sâu, thông tin xây dựng và định hướng tích cực; điều kiện vật chất, trang thiết bị còn hạn chế cũng ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh.

2. Nhiệm vụ trong thời gian đến

Tập thể viên chức Trung tâm Công báo và Tin học tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, phối hợp và chia sẻ trong công việc chủ động, sáng tạo, phấn đấu vươn lên để khẳng định vị trí, vai trò của đơn vị được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin chính thống phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh. Để hoạt động của Trung tâm ngày càng phát triển hơn trong thời gian tới, Trung tâm cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Tiếp tục phối hợp phòng Hành chính-Tổ chức tham mưu Chánh Văn phòng UBND tỉnh tuyển dụng viên chức đủ biên chế được giao năm 2021; triển

khai công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng lại Đề án vị trí việc làm theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị và đảm bảo đúng quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.

b) Đối với việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, Trung tâm chủ động rà soát, đề xuất cụ thể (*ghi rõ nguồn tự chủ, nguồn hỗ trợ từ ngân sách*), trên cơ sở đó phối hợp với Phòng Quản trị-Tài vụ đưa vào dự toán hàng năm, trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh xem xét, tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định. Về trang bị 01 máy quay phim HD phục vụ cho hoạt động của Công thông tin điện tử tỉnh, giao Trung tâm Công báo và Tin học khảo sát, lấy báo giá, phối hợp với Phòng Quản trị-Tài vụ xin chủ trương và đề xuất bố trí nguồn kinh phí để điều chỉnh, bổ sung dự toán năm 2021. Làm cơ sở thực hiện.

c) Tiếp tục phối hợp với Phòng Quản trị-Tài vụ và các phòng, ban, đơn vị liên quan tích cực triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo, trước hết là triển khai hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh kết nối với hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ; phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc tập trung; xây dựng hệ thống lưu trữ điện tử.

d) Chủ động tham mưu, đề xuất tổ chức thông tin kịp thời trên Công Thông tin điện tử tỉnh để phục vụ tốt nhất nhu cầu của Nhân dân, doanh nghiệp, đồng thời cần đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tin thông qua việc tăng cường các bài viết về hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời tăng cường thông tin về kết quả triển khai nhiệm vụ được giao của các sở, ban ngành và địa phương.

đ) Viên chức Trung tâm phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị; chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

e) Không ngừng chú trọng việc hoàn thiện Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh để đưa vào vận hành và sử dụng nhằm cung cấp thông tin chung về hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh trên Công thông tin điện tử tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại buổi làm việc đánh giá kết quả hoạt động Quý I và triển khai nhiệm vụ trong năm 2021 của Trung tâm Công báo và Tin học để các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- VPUB: BTV Đảng ủy, các PCVP,
Trưởng các phòng, ban, GE các đơn vị trực thuộc,
Công đoàn, Đoàn TN, CBTH;
- Lưu: VT, HC-TC.



Phạm Xuân Duệ